

LÀ BÀN GIAO CHI CÀNG CÀNG NÔNG THÔN TỈNH MỞ TÂN

Ảnh hưởng giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu
11/10/2017

LÀ
BÀN GIAO CHI CÀNG CÀNG NÔNG THÔN TỈNH MỞ TÂN
* Tỉnh Phật giáo Việt Nam

Trong nhiều năm qua, công tác thi công Phật giáo Bạc Liêu, từ Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đến Ban Trị Sự thành phố Bạc Liêu và các huyện trong tỉnh đều đạt thành tích cao. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, Hòa thượng Lý Sa Mouth Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã phát động kế hoạch vận động xây dựng một chi còng nông thôn tại xã Mù Tân, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ngay trong thời gian chờ đợi thi công V GHPGVN tỉnh Bạc Liêu. Thi công về hoàn thành, chi còng cũng hoàn thành.

À

Trong lễ bàn giao chi còng cho Ủy ban Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lúc 8 giờ ngày 10/10/2017 tại chùa là Muôn. Hòa thượng Thích Huệ Trí Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã phân công Thượng tọa Thích Quảng Thuận thay mặt Thượng tọa Ban Trị Sự đến dự, cùng với Ủy ban Phật giáo tỉnh còn có các Chư Tôn Đức Tăng Ni: Thượng tọa Thích Giác Hải, Thích Thích Phước, Thích Thích Giác Trí, Thích Thích Ma Khôi Kiên, Thích Thích Danh Dũng, Thích Thích Hộ Thích, Ni sư Diệu Nghĩa, Ni sư Huệ Lệ, Sư cô Phước Bội, Sư cô Nhân Liên cùng các Chư Ông: Tánh Toàn, Quảng Thích, Tánh Hành, Kim Lý & Về phía chính quyền có ông Trưởng Ban Bí thư xã Vĩnh Phú Đông huyện Phước Long, Ủy ban chính quyền xã Mù Tân và trên 200 Phật tử Ủy ban Phật giáo cùng đến dự.

Sau phần nghi

thức tuyên bố lý do và giới thiệu Ủy ban Phật giáo, Hòa thượng Lý Sa Mouth phát biểu. Trưởng Ban Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã giúp tài chính và vận động các chùa hỗ trợ kinh phí xây dựng, cùng chung góp 200 triệu đồng. Công trình khởi công ngày 10/09/2017 đến ngày 30/09/2017 hoàn thành. Công trình dài 31 mét, ngang 2 mét. Tổng chi phí 185 triệu đồng. Sau phần báo cáo, Hòa thượng tuyên bố bàn giao lại cho chính quyền Ủy ban Phật giáo xã Vĩnh Phú Đông quản lý và gìn giữ.

Ông Trưởng Ban Bí thư, UBND và UBMTTQ xã Vĩnh Phú Đông, cảm ơn GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, cảm ơn Hòa thượng Lý Sa Mouth vận động cho xã nhà một chi còng qua sông, tiếp thêm niềm tin cho bà con thôn xã tiếp tục phấn đấu, nhất là những học sinh hiếu học trong mùa mưa lũ phải dùng đò sang sông rất vất vả. Một việc làm rất hữu ích và thiết thực.

Để làm cho buổi

lễ thêm phần long trọng, một số khách quý đã phát tâm cúng dường Hòa thượng gạo, mì, thức ăn & đã phát quà cho người nghèo ở đây. Thích Thích Phước cúng dường một tạ gạo và 150 thùng mì, Ni sư Huệ Lệ 7.500.000, Phật tử chùa Khôi Tông 500kg gạo. Tất cả chia làm 150 phần quà đã phát cho 150 người nghèo trong xã. Nhờ sự ủng hộ của người dân đến gần 200, nên chùa là Muôn phải chi thêm 30 phần quà mui gạo để làm quà tặng.

Buổi chiều cùng

ngày, chùa Muôn còn tổ chức Lễ Trai Tăng, Hòa thưng Lý Sa Mouth đã mời Chư
Tôn đức trong Ban Tăng Ni, Phật tử hơn 60 vị. Chiều trong một ngày tại
chùa Muôn xây ra ba sự kiện: 1p: Bàn giao cơ sở bệ tông tại Phường Tân;
Phát 180 suất quà cho người nghèo; Tổ chức Trai Tăng. Bà con Phật tử có dịp
cúng dường chư Tăng theo truyền thống Phật giáo. Chiều là một ngày đáng nhớ.